

ส่ง (๔๓๖)

ศาลากลางจังหวัดตราด
เลขรับที่ (e) 8529
รับวันที่ 20 ธ.ค. 2565
เวลา



ที่ มท ๐๒๐๖.๒/ว ๔๘๑๕

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

สำนักงานจังหวัดตราด
เลขที่ ๖๒๕๕
วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๕
เวลา

เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๖.๒/ว ๔๘๔๓ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
 ๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๖.๒/ว ๔๖๓๑ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและเร่งรัดการดำเนินการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อทำความเข้าใจและนำไปถ่ายทอดหรือเผยแพร่ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและประชาชนในระดับพื้นที่ให้ถูกต้อง รวดเร็ว และทั่วถึง โดยพิจารณาใช้ช่องทางการเผยแพร่ที่หลากหลายและเหมาะสมตามแต่ละกรณี และกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ระดับจังหวัด (ทีม Admin จังหวัด) และระดับอำเภอ/ท้องถิ่น (ทีม Admin อำเภอ/ท้องถิ่น) และให้กำชับและติดตามผลการดำเนินการการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ท้องที่ และท้องถิ่นตามที่กำหนด นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้จังหวัดนำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๕ ดำเนินการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ หรือพิจารณามอบหมายผู้ที่มีความสามารถด้านการพูดและเป็นที่ยอมรับในพื้นที่ บันทึกเสียงในรูปแบบสปอตวิทยุ พร้อมทั้ง ให้กำชับท้องถิ่นและท้องที่นำสปอตวิทยุดังกล่าว ดำเนินการสร้างการรับรู้ผ่านช่องทางกระจายข่าว และช่องทางการเผยแพร่อื่น ๆ อาทิ Facebook Fanpage ของจังหวัด เว็บไซต์ของจังหวัด ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าถึงประชาชนทุกหมู่บ้าน/ชุมชน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ตาม QR Code ท้ายหนังสือ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมคิด จันทมฤก)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย



QR Code

สำนักงานปลัดกระทรวง

กองสารนิเทศ

โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๔๑๓๑ - ๒

โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๑๘๗๑



ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๘ / ๒๕๖๕

ลำดับ	เรื่อง	หน่วยงาน	เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			
๑.	ดีอีเอส จับมือ ๘.กรุงเทพฯ เพิ่มช่องทางเตือนภัยข่าวลวงออนไลน์ผ่านแอป “เป่าตัง”	กระทรวงการคลัง	-
๒.	ออมสินเตือนประชาชนต่อเนื่อง หลังมีจลาจลชื้อพหลอกให้กดลิงก์ชวนกู้เงินระบาดหนัก	กระทรวงการคลัง	-
๓.	ปก.แนะเรียนรู้ - รับมือภัยช่วงฤดูหนาว ดำเนินชีวิตปลอดภัย	กระทรวงมหาดไทย	อินโฟกราฟิกส์ ๑ ชุด
๔.	PM ๒.๕ ผู้ฉ้อโกง ภัยสุขภาพ	กระทรวงสาธารณสุข	อินโฟกราฟิกส์ ๑ ชุด
๕.	เชิญชวนผู้ประกอบการบุคลากร รับวัคซีนโควิด ๑๙	กระทรวงสาธารณสุข	อินโฟกราฟิกส์ ๑ ชุด

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวงตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะพื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
- ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๖.๒/ว ๑๔๔๙ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
- จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๔๘ / ๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน ธนาคารกรุงไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ธนาคารกรุงไทย
ช่องทางการติดต่อ ธนาคารกรุงไทย โทร. ๐-๒๑๑๑-๑๑๑๑

- ๑) หัวข้อเรื่อง ดีอีเอส จับมือ ธ.กรุงไทย เพิ่มช่องทางเตือนภัยข่าวลวงออนไลน์ผ่านแอป “เป่าดัง”
- ๒) ชื่อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ดีอีเอส จับมือ ธ.กรุงไทย เพิ่มช่องทางเตือนภัยข่าวลวงออนไลน์ผ่านแอป “เป่าดัง”

กระทรวงดิจิทัลฯ ผนึกกำลังแบงก์กรุงไทย เพิ่มช่องทางแจ้งเตือนภัยจากการหลอกลวงทางสื่อออนไลน์ และข่าวปลอมที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงินผ่านแอป “เป่าดัง” เพิ่มสปีดในการเข้าถึงประชาชนมากกว่า ๔๐ ล้านคน เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์

เมื่อวันที่ (๘ ธ.ค. ๖๕) ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และนายผยอง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การบูรณาการบริการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาการหลอกลวงทางสื่อออนไลน์ และการแจ้งเตือนภัยจากการหลอกลวงทางสื่อออนไลน์และข่าวปลอมแก่ประชาชนผ่านแอปพลิเคชัน “เป่าดัง”

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ เกิดจากเจตนารมณ์ร่วมกันในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องต่อประชาชน และสาธารณชน ผ่านแอป “เป่าดัง” ซึ่งบริหารจัดการโดยธนาคารกรุงไทย และปัจจุบันมีผู้ใช้งานมากกว่า ๔๐ ล้านคน โดยจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างความตระหนักรู้เท่าทันการหลอกลวงทางออนไลน์ และข่าวปลอม เพื่อป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดปัญหาการถูกหลอกลวง ลดความสูญเสียของประชาชนในการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์

ด้านรูปแบบความร่วมมือ จะมีการพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลให้บริการข้อมูลจากฐานข้อมูลข่าวปลอม ของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (AFNC) ที่ดำเนินงานโดยกระทรวงดิจิทัลฯ ไปยังแอปพลิเคชันเป่าดัง เพื่อให้มีการเผยแพร่การแจ้งเตือนภัยจากการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทางการเงิน หรืออาชญากรรมทางการเงิน (Financial Fraud) ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งทางออนไลน์และข่าวปลอมแก่ประชาชน เพื่อให้รับทราบทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอ

“แอปเป่าดัง จะเป็นอีกช่องทางที่ช่วยเผยแพร่ข้อมูลข้อเท็จจริง ที่ผ่านการตรวจสอบยืนยันจากหน่วยงานภาครัฐแล้ว ในรูปแบบการแจ้งเตือนภัยจากการหลอกลวงทางสื่อออนไลน์และข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทางการเงิน หรืออาชญากรรมทางการเงิน (Financial Fraud) ให้ทันต่อสถานการณ์และรูปแบบการหลอกลวงที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันและสามารถรับมือกับการหลอกลวงรูปแบบใหม่ที่ทวีความซับซ้อน และก่อความเสียหายรุนแรงเป็นอย่างมากในปัจจุบัน” ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์กล่าว

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อตอบสนองโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม ควบคู่กับการส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการป้องกันภัยทางการเงินในทุกรูปแบบ ทั้งภัยทางไซเบอร์ กลโกงทางการเงิน รวมถึงการสร้างข่าวปลอม (Fake News) เพื่อหลอกลวงประชาชนให้ข้อมูลส่วนตัว โดยล่าสุด ธนาคารได้ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเผยแพร่ข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (AFNC) ที่ดำเนินงานโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บนแอปพลิเคชัน "เป่าตัง" ซึ่งเป็น Thailand Open Digital Banking ที่คนไทยคุ้นเคยมีจำนวนผู้ใช้งานมากกว่า ๔๐ ล้านคน เพื่อให้ประชาชนได้ข้อมูลข่าวสารทางการเงินที่ถูกต้อง พร้อมแจ้งเตือนภัยกลโกง หรืออาชญากรรมทางการเงิน (Financial Fraud) ในรูปแบบต่าง ๆ ให้ประชาชนรู้เท่าทันกลโกง และไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

“ปัจจุบันมิจฉาชีพได้อาศัยเทคโนโลยี เป็นช่องทางแสวงหาประโยชน์ในทางที่มิชอบในทุกรูปแบบ และมีการปรับเปลี่ยนวิธีการไปตามยุคสมัย ทั้งภัยทางไซเบอร์ กลโกงทางการเงิน เพื่อหลอกลวงให้ประชาชนเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ แม้ว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน จะร่วมมือกันเต็มกำลังเพื่อป้องกันระงับภัยดังกล่าว แต่ยังมีเหยื่อถูกหลอกลวงอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีการสร้างข่าวปลอม (Fake News) บิดเบือนข้อเท็จจริง สร้างความเข้าใจผิด หลอกให้ประชาชนหลงเชื่อ ดังนั้น การให้ความรู้ทางการเงินกับประชาชนอย่างทั่วถึง จึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างเกราะป้องกันภัยให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ความร่วมมือในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยสร้างเกราะป้องกันภัยทางการเงินให้กับประชาชนทุกกลุ่ม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าธนาคารกรุงไทย และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะมีความร่วมมือในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดียิ่งขึ้น ตามวิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”

สำหรับความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลฯ และธนาคารกรุงไทยครั้งนี้ เพื่อให้บรรลุภารกิจตามยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการบริการประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพบริการภาครัฐให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและไร้รอยต่อ รวมถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการนำข้อมูลดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ เพื่อขับเคลื่อนกลไกการสร้างเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างยั่งยืน ธนาคารกรุงไทย มีเจตนารมณ์ที่จะนำเสนอและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อปัญหาการหลอกลวงข้อมูลทางสื่อออนไลน์ โดยมีการบูรณาการการสร้างการตระหนักรู้ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงดิจิทัลฯ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งก่อนการเกิดปัญหา ที่เราพบเห็นกันอยู่ในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย โดยในครั้งนี้เราได้พัฒนาการแจ้งเตือนข่าวผ่านแอปพลิเคชันเป่าตัง ที่มีผู้ใช้งานกว่า ๔๐ ล้านคน โดยเป็นการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับฐานข้อมูลข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย (Anti Fake News Center Thailand :AFNC) ที่ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีการเผยแพร่เป็นการแจ้งเตือนภัยจากการหลอกลวงฉ้อโกงทางการเงินหรืออาชญากรรมทางการเงินในรูปแบบต่างๆ ทั้งทางออนไลน์และข่าวปลอมต่างๆอย่างเสมอ เพื่อลดการสูญเสียและไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ และเพื่อเป็นการสร้าง

ประโยชน์ให้กับภาคประชาชนในการนำข้อมูลดิจิทัลไปใช้ในการขับเคลื่อนกลไกต่างๆ ในการสร้างความเชื่อมั่นในด้านความมั่นคง ความปลอดภัยทั้งทางทรัพย์สิน สังคม และความยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยในการดำเนินการในครั้งนี้ ธนาคารกรุงไทยจะไม่หยุดนิ่ง ที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันเป่าตั้งนี้ต่อไป

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทย โทร. ๐-๒๑๑๑-๑๑๑๑

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๔๘ / ๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน ธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ธนาคารออมสิน
ช่องทางการติดต่อ ธนาคารออมสิน โทร. ๑๑๑๕

- ๑) หัวข้อเรื่อง ออมสินเตือนประชาชนต่อเนื่อง หลังมีจลาจลขโมยเงินระบอบทักษิณ
- ๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ออมสินเตือนประชาชนต่อเนื่อง หลังมีจลาจลขโมยเงินระบอบทักษิณ

รายงานข่าวจากธนาคารออมสิน แจ้งว่า ขณะนี้ได้มีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อ "สินเชื่อGSBออมสิน" "My Mo ออมสิน" ตลอดทั้งใช้โลโก้ธนาคาร ส่งข้อความในรูปแบบลิงก์ SMS Line หรือ Facebook เข้ามือถือของลูกค้าและประชาชนจำนวนมาก โดยใช้ข้อความเชิญชวน ลักษณะกระตุ้นให้กดรับสิทธิหรือกดลิงก์เข้าไป ทั้งนี้ ลิงก์ข้อความดังกล่าวไม่ใช่ของธนาคารออมสิน ขอให้ลูกค้าและประชาชนอย่าหลงเชื่อ ไม่กดลิงก์ และไม่เพิ่มเพื่อน หรือกรอกข้อความใดๆ เด็ดขาด เพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น และขอย้ำว่าธนาคารไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าในสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งนี้ ธนาคารจะดำเนินการเอาผิดทางกฎหมายในลักษณะดังกล่าวให้ถึงที่สุดต่อไป ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารตามช่องทางต่างๆ ของธนาคารออมสิน อาทิ เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th แอปพลิเคชัน MyMo , Social Media ช่องทาง GSB Society , GSB NOW หากผู้ใดพบพฤติกรรมที่น่าสงสัยไปในทางทุจริตหรือหลอกลวง ให้รีบแจ้งธนาคารทาง GSB Contact Center โทร.๑๑๑๕

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๔๘ / ๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

กระทรวงมหาดไทย

กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ช่องทางการติดต่อ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วนนิรภัย ๑๙๘๔

๑) หัวข้อเรื่อง ปก.แนะเรียนรู้ – รับมือภัยช่วงฤดูหนาว ดำเนินชีวิตปลอดภัย

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ปก.แนะเรียนรู้ – รับมือภัยช่วงฤดูหนาว ดำเนินชีวิตปลอดภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีข้อเสนอแนะ ในช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ ไฟป่า หมอกควัน และอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงการดูแลสุขภาพอย่างไม่ถูกวิธี จึงทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ ดังนี้

๑. เพลิงไหม้ : ควรระวังการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ ไม่เผาขยะ ไม่ทิ้งก้นบุหรี่ ไม่จุดธูปเทียนหรือธูปเทียนทิ้งไว้ และควรป้องกันเพลิงไหม้บ้านเรือน โดยการปิดเตาแก๊ส ถอดปลั๊กไฟ และดับธูปเทียนทุกครั้งหลังใช้งาน

๒. ไฟป่า : งดเว้นกิจกรรมเสี่ยงไฟป่า โดยไม่เผาขยะ เศษวัชพืช หรือ ล่าสัตว์โดยการจุดไฟ ใช้วิธีการไกลหลบแทนการเผา พร้อมทำแนวกันไฟป้องกันไฟลุกลาม

๓. หมอกควัน : หลีกเลี่ยงการสูดดมฝุ่นละอองหมอกควันโดยสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้ง ไม่เพิ่มปริมาณหมอกควันในอากาศ เช่น การเผาขยะ เผาตอซัง จุดธูปเทียน เป็นต้น

๔. อุบัติเหตุทางถนน : ขับรถด้วยความระวัง ไม่ขับเร็ว เว้นระยะห่างมากขึ้น ไม่เปลี่ยนเส้นทางหรือแซงกระชั้นชิด เปิดไฟหน้ารถและไฟตัดหมอก ช่วยให้มองเห็นเส้นทางชัดเจนขึ้นและผู้ขับรถคันอื่นมองเห็นรถเรา

๕. สุขภาพ : รักษาสุขภาพให้แข็งแรงสวมใส่เสื้อผ้าหนาๆ และออกกำลังกายอยู่เสมอ ไม่ดื่มสุรา แก๊หนาว เพราะร่างกายสูญเสียความร้อนทำให้อุณหภูมิร่างกายลดลงจนอาจเสียชีวิตได้

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สายด่วนนิรภัย ๑๙๘๔

ปก. แนะเรียนรู้ – รับมือภัย

ช่วงฤดูหนาว...ดำเนินชีวิตปลอดภัย

ช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ ไฟป่า หมอกควัน และอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงการดูแลสุขภาพอย่างไม่ถูกวิธี จึงทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้

ไฟป่า

- งดเว้นกิจกรรมเสี่ยงไฟป่า โดยไม่เผาขยะ วัชพืช หรือ ค่ำสัตว์โดยการจุดไฟ
- ไม่กลบแค้นการเผา หรือ กำบวมต้นไม้ป้องกันไฟลุกลาม

หมอกควัน

- หลีกเลี่ยงการสูดดมฝุ่นละอองหมอกควัน โดยสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่แออัด
- ไม่ดื่มปริมาณหมอกควันในอากาศ เช่น การเผาขยะของแข็ง ขุดหญ้า เป็นต้น

เพลิงไหม้

- ระวังการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ ไม่เผาขยะ ไม่ทิ้งก้นบุหรี่ ไม่จุดธูปเทียนหรือธูปเทียนวันเกิด
- ป้องกันเพลิงไหม้บ้านเรือน โดยการปิดเตาแก๊ส ถอดปลั๊กไฟ และดับธูปเทียนทุกครั้งหลังใช้งาน

อุบัติเหตุทางถนน

- ขับรถด้วยความระมัดระวัง ไม่รีบเร่ง เช่น รมหักง่ามหักง่าม ไม่ฝืนฝืนเลนทางหรือแซงรถขึ้นชิด
- เปิดไฟหน้ารถและไฟตัดหมอก ช่วยให้นักเห็นเลนทางชัดเจนขึ้นและ ผู้ขับรถคันอื่นมองเห็นรถเรา

สุขภาพ

- รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ทดสอบเลือดไขมัน และ ออกกำลังกายอยู่เสมอ
- ไปดื่มสุราเกินขนาด และ อดนอนจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้

โทร 075-171225

ศูนย์เตือนภัย 1784



@1784DOPM

ศูนย์เตือนภัยและบรรเทาสาธารณภัย DOPM



ศูนย์เตือนภัยและบรรเทาสาธารณภัย นครราชสีมา

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๔๘/ ๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข

ช่องทางการติดต่อ กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ : ๐-๒๕๕๐-๑๔๐๑-๒

๑) หัวข้อเรื่อง PM ๒.๕ ฝุ่นจิ๋วร้าย ภัยสุขภาพ

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง PM ๒.๕ ฝุ่นจิ๋วร้าย ภัยสุขภาพ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีข้อเสนอแนะติดตามสถานการณ์ ค่าฝุ่น PM ๒.๕ ผ่านแอปพลิเคชัน Air4Thai รายงานดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย หรือ แอปพลิเคชันอื่นๆ โดยดัชนีคุณภาพอากาศค่าต่างๆ จะบ่งบอกถึงคุณภาพอากาศ ดังนี้

- ๐ - ๒๕ : คุณภาพอากาศดีมาก
- ๒๖ - ๓๗ : คุณภาพอากาศดี
- ๓๘ - ๕๐ : คุณภาพอากาศปานกลาง
- ๕๑ - ๙๐ : เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
- มากกว่า ๙๐ : มีผลกระทบต่อสุขภาพ

สิ่งที่ประชาชนพึงควรระวัง หากค่าฝุ่นอยู่ใน ระดับสีส้ม หรือ สีแดง ควรดื่มน้ำจืดมากๆ หากต้องออกจากบ้านควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่น และให้สังเกตอาการ ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจไม่ออก แน่นหน้าอก ควรรีบไปพบแพทย์ กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคหืด ภูมิแพ้ ควรเตรียมยาประจำตัว และอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม และ สำหรับ เด็ก ผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มเปราะบางที่ควรได้รับการดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒



ข้อแนะนำ

ติดตามสถานการณ์ ค่าฝุ่น PM_{2.5} : Air4Thai หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ



0 - 25	26 - 37	38 - 50	51 - 90	มากกว่า 90
คุณภาพอากาศดีเยี่ยม	คุณภาพอากาศดี	คุณภาพอากาศปานกลาง	คุณภาพอากาศเริ่มมีปัญหา	คุณภาพอากาศมีปัญหา

*** สิ่งสำคัญหากค่าฝุ่นอยู่ใน ระดับเริ่มมีปัญ หรือมีระดับสูง ให้กิจกรรมกลางแจ้ง หากต้องออกจากบ้านควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น

สังเกตอาการ

ไอระคายเคือง
หายใจไม่ออก
แสบตา
คันจมูก



ผู้มีโรคประจำตัว

เช่น โรคหัวใจ โรคไต
โรคหืด ภูมิแพ้ ภาวะเครียด
มีประจำตัว ภาวะถุงลม
ที่ฉีกขาด



เด็ก ผู้สูงอายุ

เป็นกลุ่มเปราะบาง
ที่ควรได้รับ
การดูแลสุขภาพ
อย่างใกล้ชิด



ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ที่มา : กองรักษาการประจวบฯในเขตจังหวัดประจวบฯ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
Department of International Trade
Ministry of Commerce

สายด่วน
1422

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๔๘/ ๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข

ช่องทางการติดต่อ กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ : ๐-๒๕๕๐-๑๔๐๑-๒

๑) หัวข้อเรื่อง เชิญชวนผู้ปกครองพาบุตรหลาน เข้ารับวัคซีนโควิด ๑๙

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เชิญชวนผู้ปกครองพาบุตรหลาน เข้ารับวัคซีนโควิด ๑๙

กรมควบคุมโรค ขอเชิญชวน ผู้ปกครองพาลูกหลาน อายุตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด ๑๙ เพื่อป้องกันการป่วยหนัก ลดโอกาสเสียชีวิต สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลศูนย์ใกล้บ้าน

ทั้งนี้ สามารถขอรับข้อมูลและคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒



ขอเชิญชวน ผู้ปกครอง พาลูกหลาน

อายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

เข้ารับการจัดวัคซีนโควิด 19

เพื่อป้องกันการป่วยหนัก ลดโอกาสเสียชีวิต

สามารถ เข้ารับบริการจัดวัคซีนที่โรงพยาบาลชุมชน
หรือโรงพยาบาลศูนย์ใกล้บ้าน

